



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
24 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, กรมประชาสัมพันธ์, js100, mcot, TNN, thailandplus, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, thebankokinsight)

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 23 ก.พ. พบผู้ป่วยรายใหม่ 95 ราย แบ่งเป็น จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 52 ราย ดังนี้ สมุทรสาคร 40 ราย ปทุมธานี 3 ราย กรุงเทพฯ 2 ราย ตาก 2 ราย นครปฐม 1 ราย นนทบุรี 1 ราย พระนครศรีอยุธยา 1 ราย และอ่างทอง 2 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 41 ราย เดินทางมาจากประเทศอังกฤษและเข้า State Quarantine 2 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 25,599 ราย รักษาหายเพิ่ม 85 ราย รวมรักษาหาย 24,446 ราย ยังรักษาอยู่พร. 1,070 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 83 ราย

-**จ.พระนครศรีอยุธยา** พบผู้ติดเชื้อรายที่ 54 เป็นหญิงไทย อายุ 33 ปี อาชีพพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี ส่วนผู้ป่วยรายที่ 55 เป็นหญิงไทย อายุ 43 ปี อาชีพพนักงานบริษัทใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, thailandplus, isranews, thebankokinsight)

-นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รมช.สร. กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 ใน อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า ขณะนี้ไม่มีความกังวลมาก เนื่องจาก ศบค. และ สสจ. มีการดำเนินการต่างๆ แต่ที่น่ายกย่องคือสถานการณ์การเฝ้าระวังในเมียนมาที่อาจทำให้มีการลี้ภัยเข้ามาฝั่งไทย จึงต้องมีการเตรียมพร้อม 2 ส่วน คือ 1.เรื่องความมั่นคง ต้องดำเนินการให้การอพยพไม่กระทบต่อการเมืองทั้ง 2 ประเทศ และ 2.เรื่องการสาธารณสุข ผู้อพยพอาจติดโควิด ได้สั่งการให้ สสจ. เตรียมความพร้อมรองรับผู้อพยพ ทั้งเรื่องการเตรียมพื้นที่ และต้องชี้แจงประชาชนให้เข้าใจ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus, ChiangmaiNews

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เชิญชวนคนไทยที่ไปทำบุญที่วัดปฏิบัติตามมาตรการ สร. อย่างเคร่งครัด ต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังกินอาหาร ผู้ปรุงอาหารต้องปรุงอาหารให้สุก สะอาด ไม่สัมผัสอาหารโดยตรง มีการจัดอาหารแบบแยกชุด รวมถึงดูแลความสะอาดของสถานที่และให้เปิดโล่งเพื่อการระบายอากาศที่ดี จัดให้มีจุดคัดกรอง กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล ที่สำคัญหากมีไข้ ไอ หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง ควรงดออกจากบ้านไปทำบุญ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการ, thebankokinsight, thailandplus, thaigov

-นพ.เฉตสรร นามวาท รก.ผอ.การกักควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผยว่า ตลาดที่มีความเสี่ยงสูง คือ ตลาดขนาดใหญ่ อากาศถ่ายเทน้อย มีความหนาแน่นของผู้ค้า จัดเก็บข้าวของไม่เป็นระเบียบ มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน มีชุมชนหนาแน่นโดยรอบบริเวณ แนะนำจัดระเบียบตลาด และสำรวจความเสี่ยง สำหรับพื้นที่ชายแดน ยังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการขนส่งสินค้า

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, TNN, thebankokinsight, thaigov, thailandplus

-ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า การทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ต้องฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 50-60% ของประชากร การใช้วัคซีนร่วมกับมาตรการป้องกันโรคจะช่วยควบคุมโรคและกลับสู่ภาวะปกติได้เร็วกว่าวิธีอื่น การพัฒนาวัคซีนยัดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ แม้ทั่วโลกขึ้นทะเบียนใช้ในภาวะฉุกเฉิน แต่ขอให้ประชาชนมั่นใจ การผลิตวัคซีนด้วยการใช้สารพันธุกรรมไม่ส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมในมนุษย์

### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์สปริงนิวส์

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดโครงการบริการสุขภาพวิถีใหม่ ป้องกันโควิด 19 คือ 1.บริการเจาะเลือดถึงบ้าน (Mobile Lab) 2.บริการรักษาทางไกลผ่านระบบ Telemedicine และ 3.บริการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือทางไปรษณีย์ ในระบบบัตรทองของหน่วยบริการสังกัดกทม. 9 แห่ง ได้แก่ รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินันท์โร อุทิศ รพ.เวชการุณย์รัศมี รพ.ลาดกระบัง รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.สิรินธร และรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมารพ. สะดวก ลดการรอคอย ลดความแออัด และความเสี่ยงที่จะสัมผัสเชื้อโควิด 19 เบื้องต้นจะเน้นผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. แถลงว่า หลังจากนี้ ศบค. ปรับให้กทม.เป็นพื้นที่ควบคุม ทำให้สามารถผ่อนปรนมาตรการใน 4 กลุ่มสถานที่ อาทิ ร้านอาหาร สถานบริการ รวมทั้งผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบริการอาบน้ำ และอาบอบนวด ยิม ฟิตเนส และห้องจัดเลี้ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.เป็นต้นไป ส่วนสถานที่ที่ยังคงปิด ได้แก่ 1.สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ และ 2.สนามปลากัดหรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน รวมถึงสนามชนโค

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์**

-รมว.ศึกษาธิการ ระบุ ศบค. ยังไม่เปิดเรียน 100% ใน 4 จังหวัดเฝ้าระวังพิเศษ คือ กทม. สมุทรปราการ ปทุมธานี และนนทบุรี ต้องจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อไป เนื่องจากปทุมธานีและสมุทรปราการยังมีการระบาดต่อเนื่อง

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน**

-จ.ปทุมธานี เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคโควิด 19 รองรับการตรวจคัดกรองประชาชน 24 ก.พ.เป็นต้นไป โดยใช้ Rapid Test ผู้เข้าตรวจต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแสดงภูมิลำเนา จ.ปทุมธานีเท่านั้น

-จ.กาญจนบุรี มีคำสั่งเปิดดำเนินการสถานที่ กิจการ และกิจกรรมในเขตพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง รพ. ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ รถเข็น หาบเร่ และแผงลอย จัดที่นั่งรับประทานอาหารได้แต่ไม่เกิน 24.00 น. สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 24.00 น. และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด**

-นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วยคกก.โรคติดต่อ จ.สมุทรสาคร และ สสจ.สมุทรสาคร ตรวจประเมินความพร้อมของตลาดกลางกุ้งในมิติที่ 1 ส่วนของตลาดหรือพื้นที่การค้าขาย และมิติที่ 2 สถานที่พักอาศัย เพื่อนำไปสู่การพิจารณาคำสั่งอนุญาตให้เปิดตลาดกลางกุ้งในวันที่ 1 มี.ค.นี้ จากการประเมินรอบแรกคาดการณ์ว่าน่าจะเปิดค้าขายได้

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา**

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เหตุผลที่ให้นัดวัคซีน Sinovac ในผู้มีอายุ 18-59 ปี ว่า จากการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย วัคซีน Sinovac มีข้อมูลการฉีดในผู้สูงอายุเกิน 60 ปีจำนวนน้อย จากการศึกษาในระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 มีผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี อยู่ประมาณร้อยละ 4 เช่นเดียวกับที่ไม่ให้ในเด็กต่ำกว่าอายุ 18 ปี เพราะยังไม่มีข้อมูลการศึกษาในกลุ่มอายุดังกล่าว

**ประเด็นที่มีผลกระทบ**

**1.การบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมสำหรับวัคซีนโควิด 19**

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา**

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวว่า นอกจากวัคซีนของแอสตราเซเนกาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ยังมีวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ที่ส่งเอกสารบางส่วนแล้วแต่ยังไม่ครบ ของโมเดอร์นาและไฟเซอร์ที่ส่งตัวแทนมาพูดคุย แต่ยังไม่ส่งเอกสาร ยืนยันเปิดรับวัคซีนจากทุกบริษัท และยินดีที่ภาคเอกชนมีแนวคิดช่วยจัดหาวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, mcot, TNN) ทวีช่อง 7, 9, TNN, ThaiPBS, ไทยรัฐทีวี**

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผยภาพเอกสารวัคซีนซิโนแวคที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 65 พร้อมยืนยันว่า หลังวัคซีนมาถึงจะตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วัน ก่อนกระจายฉีดให้บริการประชาชนตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ ไทยได้จัดหาวัคซีนเพิ่มเติม โดยจะเลือกผู้ผลิตที่มีความเหมาะสมและสามารถจัดส่งได้ตามความต้องการของไทย ตั้งเป้าว่าจะได้วัคซีนภายในไตรมาสแรกเพื่อมาเสริมวัคซีนจากจีน ยืนยันไม่เคยปิดกั้นการขึ้นทะเบียนวัคซีน แต่ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนจากประเทศต้นทางแล้วไทยจึงจะรับพิจารณาต่อ และต้องให้บริการวัคซีนแก่คนไทยบนพื้นฐานของประสิทธิภาพ ปลอดภัย และไม่ค่าใช้จ่าย ส่วนเรื่องการโจมตีว่ารัฐบาลไทยถือโอกาสเปิดให้โรงงานหนึ่งได้สิทธิ์ผลิตวัคซีน ขอย้ำว่า รัฐบาลเป็นฝ่ายหารือกับทางผู้ผลิต ส่วนผู้ผลิตจะเลือกใครผลิต รัฐบาลไม่ได้ยุ่งเกี่ยว

-กรณีนายกฯ แสดงเจตนารมณ์ฉีดวัคซีนเป็นคนแรกเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน แต่ข้อกำหนดของวัคซีนซิโนแวคไม่ควรให้คนที่อายุมากกว่า 60 ปี ได้แจ้งให้นายกฯ ทราบแล้ว ยืนยันความประสงค์ที่จะฉีดเป็นคนแรก ส่วนรายละเอียดการจัดฉีดวัคซีน คณะอนุกรรมการอำนวยการให้วัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่มี นพ.โสภณ เมฆธน กรรมการผู้ช่วย รมว.สธ. เป็นประธาน ได้จัดกลุ่มบุคคลที่จะรับวัคซีนล็อตแรกไว้แล้ว โดยหลังฉีดวัคซีนจะต้องสังเกตอาการประมาณ 30 นาที หากพบผลข้างเคียงจะได้ให้การรักษาพยาบาลทันที

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, มติชน, บ้านเมือง, isaranews, mcot, js100) ทวีช่อง 9, ThaiPBS**

-นพ.โสภณ เมฆธน ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด 19 กล่าวถึงวัคซีนของแอสตราเซเนกาที่จะเข้ามา 24 ก.พ. ว่า อยู่ใน 26 ล้านโดสตามแผนการ คาดว่าจะเข้ามาช่วงบ่าย ส่วนสถานที่จัดเก็บแล้วแต่บริษัทผู้นำเข้าและกรมควบคุมโรคจะพิจารณาร่วมกัน ซึ่งวัคซีนของแอสตราเซเนกาสามารถฉีดในคนอายุมากกว่า 60 ปีได้ จึงจะนำมาเสริมในกลุ่มเสี่ยงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้รับวัคซีนของซิโนแวค ในพื้นที่สีแดงและสีส้ม 9 จังหวัด โดยการให้วัคซีนชนิดใดเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ซึ่งทั้งวัคซีนของซิโนแวคและแอสตราเซเนกาจะใช้เวลาในการตรวจสอบคุณภาพด้านต่างๆ 3 วัน เมื่อทราบผลว่าปลอดภัยจะฉีดเข็มแรกที่สถาบันบำราศนราดูร และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน จะให้นายกฯ ฉีด 1 เข็ม รองนายกฯ ฉีด 1 เข็ม แต่ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทั้ง 2 ท่าน

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา**

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยายุธิ์น โฆษก ศบค. ระบุ ที่ประชุม ศบค.หารือแผนกระจายวัคซีนโควิด 19 โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกที่มีวัคซีนปริมาณจำกัดจะฉีดให้ 1.บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอยู่ด่านหน้าทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน 2.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 3.กลุ่มมีโรคประจำตัว และ 4.บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กระจายใน 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ส่วนระยะ 2 เมื่อมีวัคซีน

## ประเด็นข่าว

ปริมาณมากขึ้น จะกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายในระยะแรกให้ครบ บุคลากรทางการแพทย์นอกเหนือจากด้านหน้า ผู้ประกอบการอาชีพท่องเที่ยว ผู้เดินทางระหว่างประเทศ ประชาชนทั่วไป นักการทูต เจ้าหน้าที่ที่องค์กรระหว่างประเทศ นักธุรกิจต่างชาติ คนต่างชาติที่พำนักระยะยาว และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ส่วนแผนให้บริการวัคซีนในรพ. มีเป้าหมายให้รพ. 1,000 แห่ง วันละ 500 โดส 20 วันต่อเดือน ระยะต่อไปจะขยายบริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สำหรับขั้นตอนฉีดวัคซีนเริ่มจาก ลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต คัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามยินยอมรับวัคซีน ฉีดวัคซีน พักสังเกตอาการ 30 นาทีก่อนให้กลับบ้าน พร้อมรับเอกสารปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน จากนั้นจะติดตามหลังฉีด 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน รวมถึงแจ้งนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และรับใบยืนยันฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, เดลินิวส์, thaipbs, js100, mangozero)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ลงนามรับรองการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 จาก บ. ซิโนแวค ไบโอเทค ประเทศจีน สามารถฉีดวัคซีนดังกล่าวในประเทศได้ โดยวัคซีนล็อตแรก 2 แสนโดส จะมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 11.05 น.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก., แนวหน้า, ข่าวหุ้น, isaranews, hooninside, Bangkoktoday

-กรมควบคุมโรค ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายมาตรฐานวิทยาดูแลและแสง จากสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ตรวจวัดอุณหภูมิภายในคลังเก็บวัคซีน กรมควบคุมโรค เพื่อเตรียมความพร้อมจัดเก็บวัคซีนของ บ. ซิโนแวค 2 แสนโดส ที่จะส่งถึงไทยวันพรุ่งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเก็บรักษาวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพก่อนนำมาใช้งาน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, ทวีช่อง 3, TNN, Thaipbs

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการตรวจคุณภาพวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวคล็อตแรก ว่า ห้องปฏิบัติการมีความพร้อม 100% โดย อภ. และ อย. จะเป็นผู้สุ่มตัวอย่างมาให้กรมฯ ตรวจสอบความปลอดภัยทั้งกายภาพและเคมี หลังได้รับตัวอย่างและเริ่มตรวจวิเคราะห์ จะใช้เวลาประมาณ 3 วันจึงทราบผล

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดชะสีมา นพ.สสจ.สมุทรสาคร เผย การจัดส่งวัคซีนโควิด 19 ให้กับ จ.สมุทรสาคร 50% ในรอบแรก ได้เตรียมความพร้อมโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 ประเภท คือ หลักเกณฑ์แรกแบ่งตามอายุให้มีความเหมาะสมกับชนิดของวัคซีนตั้งแต่ 18 – 59 ปี หลักเกณฑ์ที่สอง กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุด และกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง ที่อาจเสียชีวิตได้ ซึ่งมีไม่เกิน 10,000 คน และสำรวจผู้สมัครใจรับวัคซีนเพื่อทราบข้อมูลความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ วัคซีนรอบแรกต้องพิจารณาให้คนกลุ่มเสี่ยงได้รับก่อน ซึ่งเดือน มี.ค. สมุทรสาครจะประมาณ 104,000 โดส นอกจากกลุ่มเป้าหมายที่เหลือจะฉีดให้กับกลุ่มสมัครใจที่ได้มีการสำรวจไว้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น เผยว่า ขอนแก่นจัดอยู่กลุ่มที่ได้รับวัคซีนกลุ่มที่ 2 เป็นวัคซีนของแอสตราเซนเนกา ที่กำหนดนำส่งถึงไทยเดือน มิ.ย. ได้ตั้งมีสเตอร์วัคซีน 1 คนรับผิดชอบการฉีดวัคซีนโดยตรง ขณะนี้มีผู้ขึ้นทะเบียนขอรับวัคซีนแล้ว 140,000 คน มากที่สุดคือกลุ่มผู้สูงอายุกว่า 60,000 คน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, springnews)

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า วัคซีนล็อตแรก กทม.จะได้รับ 66,000 โดส ฉีดได้ 33,000 คน จะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าก่อน โดยพื้นที่เป้าหมายแรกเป็นเขตติดต่อกับ จ.สมุทรสาคร ได้แก่ บางขุนเทียน บางบอน หนองแขม จอมทอง บางแค และภาษีเจริญ สำหรับกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ และประชาชนทั่วไป น่าจะได้รับวัคซีนเดือนมี.ค.-เม.ย. โดย 25 ก.พ. จะมีการซ้อมฉีดวัคซีนที่รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา

-เพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์คลิปวัคซีนซิโนแวคกำลังถูกขนส่งมายังประเทศไทย ภายในบรรจุวัคซีนเขียนชื่อเป้าหมายการขนส่งว่า Thailand ส่วนที่องค์การเภสัชกรรม มีการลำเลียงกล่องที่มีตราสัญลักษณ์การบินไทยขึ้นรถบรรทุก

-บมจ.การบินไทย เปิดเผยว่า นายกฯ พร้อมด้วย รมว.สธ. รรมช.สธ. และอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จะร่วมกันต้อนรับเที่ยวบินขนส่งวัคซีนโควิด 19 จากประเทศจีน ที่จะมาถึงประเทศไทย 24 ก.พ. เวลา 08.00 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

## 2.พิจารณาผ่อนคลามาตรการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, มติชนสุดสัปดาห์)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบอนุญาตให้จัดกิจกรรม ได้แก่ ฟุตบอลไทยลีก ม.ค.-เม.ย. โดยให้มีผู้ชม 50% ของความจุ วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ช่วง ก.พ. – เม.ย. มีผู้เข้าชม 30% ของความจุ จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยและชิงแชมป์นานาชาติ ก.พ.-พ.ย. ให้คกก.โรคติดต่อจังหวัดกำหนดผู้ชม มิสแกรนด์อีสเตอร์เนชันแนล จัดที่ กทม. เดือน มี.ค. ให้มีผู้ชม 30% ของความจุ เจ็ตสกีเวิลด์คัพและโปรทัวร์ ช่วง เม.ย. จัดที่พัทยา มีผู้เข้าชม 50% ของความจุ และกอล์ฟ LPGA จ.ชลบุรี ให้คกก.โรคติดต่อจังหวัดกำหนดผู้ชม และขอให้ดูแลสุขอนามัยส่วนตัวด้วย นอกจากนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบ Transit Flight ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ให้ผู้โดยสารแวะต่อเที่ยวบินอยู่ได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ในเส้นทางที่กำหนด ระหว่างรอมีการเว้นระยะห่าง ส่วนข้อเสนอของเจ้าของเรือยอร์ช ขอักักตัวเองบนเรือ 14 วัน ลูกเรือที่จะให้บริการกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน ก่อนมาขึ้นเรือ ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือ

## 3.ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ newtv

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทุกเขตท้องที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1-31 มี.ค.นี้ เพื่อ

## ประเด็นข่าว

ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังปรับระดับของสถานการณ์ย่อยในพื้นที่สำหรับการผ่อนคลายกิจกรรม เหลือจังหวัดเข้มงวดสูงสุดคือ สมุทรสาคร ส่วนมาตรการผ่อนคลายจะประกาศละเอียดอีกครั้ง

#### 4.สมุทรสาครเลื่อนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-สสจ.สมุทรสาคร ประกาศเลื่อนการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ออกไปก่อน โดยขอให้ประชาชนติดตามเพจเฟซบุ๊ก COVID – 19 สมุทรสาคร เพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารต่อไป

#### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สยามกีฬา, แนวหน้า, บ้านเมือง) เว็บไซต์ (แนวหน้า, bangkokbiznews, thestandard, worldmeters)

-WHO เปิดโครงการโน-พอร์ด คอมเพนเซชัน จ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับผลข้างเคียงจากวัคซีนโคแวกซ์ ในประเทศยากจน... **เม็กซิโก** รั้งมอวัคซีนของบ.ซิโนแวค ล็อตแรกแล้ว... **บราซิล** สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพจะเริ่มผลิตวัคซีนโควิดในประเทศช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564... **อังกฤษ** วิจัยพบการฉีดวัคซีนสามารถลดความเสี่ยงการเข้ารับรักษาตัวในรพ. ได้สูงสุด 94% หลังฉีดโดสแรก 4 สัปดาห์... **ญี่ปุ่น** สมเด็จพระจักรพรรดิพระราชทานกระแสรักษาตำรับเนื่องในวันคล้ายวันพระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 61 พรรษา ว่า โครงการฉีดวัคซีนได้เริ่มต้นแล้ว ทรงคาดหวังถึงอนาคตสดใสที่รออยู่ข้างหน้า... **มาเก๊า** ฉีดวัคซีนของจีนให้ประชาชนท้องถิ่นที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้ว โดยไฮยัตต์เส่ง ผู้บริหารสูงสุดเขตมาเก๊าเป็นผู้รับวัคซีนคนแรก... **จีน** บริจาควัคซีนให้ อิเควทอเรียลกินี และซิมบับเว พร้อมเตรียมช่วยเหลืออีก 19 ประเทศในทวีปอเมริกา... **ฮ่องกง** นางแครี แลม และคณะผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน เข้ารับการฉีดวัคซีนของซิโนแวคก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน... **สิงคโปร์** พบคนขับรถบรรทุกชาวมาเลเซียติดเชื้อโควิด และมีประวัติเที่ยวคาสีโนในท้องถิ่น... **เวียดนาม** ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ จนท.สาธารณสุข นักการทูต และเจ้าหน้าที่ทหารเป็นกลุ่มแรกในเดือนหน้า ส่วนวัคซีนพัฒนาเองในประเทศคาดว่าจะมีผลภายในเดือน พ.ค.... **กัมพูชา** สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้สั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งในกรุงพนมเปญ และจังหวัดกันดาล 2 สัปดาห์... และปฏิเสธให้ความร่วมมือกับทางการ ขณะที่ทางการได้สั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งในกรุงพนมเปญ และจังหวัดกันดาล 2 สัปดาห์...

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 112,622,193 ราย ผู้เสียชีวิต 2,494,701 ราย รักษาหาย 88,194,692 ราย ไทยมีผู้ติดเชื้ออยู่อันดับ 114 และผู้เสียชีวิตอยู่อันดับ 152 ของโลก



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

**กัญชา กัญชง กระเทียม**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ผู้จัดการ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, innews)

-นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 มี.ค. เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. จะเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมกัญชงกัญชา 360 องศา เพื่อประชาชน ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. เวลา 08.30-17.30 น. ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการชีวิตกับกัญชาและกัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน, ตำรับยา อาหาร เวชสำอาง ก้าวแรก กัญชาจากการคลายล็อก, การเสวนากัญชา กัญชง จากวิทยากร อาทิ ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ และคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ที่ปรึกษา รมว.สธ. นพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา ผอ.รพ. มะเร็งอุดรธานี พญ.จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร สวัสดิ์คลินิกเวชกรรม และ ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. ผู้เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ <https://1th.me/GkBEe>

-นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทย เลย และโครงการ 3 หมอเมืองเลย พร้อมเยี่ยมชมการจัดบูธนิทรรศการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย การปลูกกัญชาทางการแพทย์และการพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์กัญชา รวมทั้งมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา 6 แห่ง

-ที่อโรคยา เดอ สารภี ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นางแก้วหอม ณ ล้านช้าง ผอ.สถาบันกัญชาศาสตร์เอเชีย จัดกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนและ ระดมความคิดเห็นส่งเสริมการปลูกกัญชงและกัญชาในประเทศกับวิสาหกิจชุมชน และกล่าวว่า ได้ร่วมกับภาคประชาชนและเครือข่ายलगชื่อ 50,000 คน เสนอ กฎหมายปลดล็อกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ แต่ไม่มีกลุ่มรัฐวิสาหกิจได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชง สถาบันฯ มีแนวคิดสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา มีชาวต่างชาติสนใจเรียนจำนวนมาก จึงมีโครงการจัดงานกัญชาโลก ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการ และฝึกอบรมให้ความรู้ในวันที่ 20 เม.ย.นี้ ที่เชียงใหม่

-นายสันตต์ เดชเกิด หมอพื้นบ้านเจ้าของสูตรยาบุญมรดกโอสถที่มีส่วนผสมของน้ำมันกัญชา แก่นนำเครือช่ายภาคประชาสังคม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อขอให้ 8 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.ช้างแร้ง อ.บางสะพานน้อย เป็นพื้นที่ผ่อนปรนพิเศษเพื่อ ปลูกและเสพใบกระท่อมสำหรับการวิจัย รวมทั้งนำมาใช้รักษาโรคตามวิถีชุมชน และแก้ปัญหาเสพติดชนิดอื่นที่แพร่ระบาดในชุมชน ล่าสุด ป.ป.ส.อนุญาต ให้ครอบครองพืชกระท่อมทั้ง 8 หมู่บ้าน 1,036 ต้น โดยติดคิวอาร์โค้ดทุกต้น ขั้นตอนต่อไปต้องรอการปลดใบกระท่อมออกจากกฎหมายยาเสพติด จากนั้นประชาชนชาว ต.ช้างแร้ง สามารถพกพาใบกระท่อมภายในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย ได้ไม่เกิน 30 ใบ เพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบร่วมกับยา สมุนไพรชนิดอื่นเพื่อรักษาโรค

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ข่าวหุ้น, กรุงเทพธุรกิจ

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 คกก.อาหารได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งมีสาระสำคัญคือปลดให้ใช้ส่วนของกัญชาและกัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติดในผลิตภัณฑ์อาหาร ได้ และเรื่องเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ทั้งนี้ปริมาณที่ใช้ในอาหารแต่ละประเภทให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย ออย.จะเสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับให้ รมว.สธ. ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ส่วนการใช้ส่วนอื่นของกัญชาและกัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติด ในผลิตภัณฑ์ อาหารจะทยอยออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ ขอให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบกัญชาและกัญชงจากเว็บไซต์ <http://cannabis.fda.moph.go.th>

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-น.สรสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย กล่าวว่า แม้ปลดล็อกให้นำส่วนต่าง ๆ ของกัญชา (ยกเว้นช่อดอก) ใช้ทำอาหารได้ แต่ประชาชนยัง เข้าไม่ถึงเพราะจำกัดการปลูกเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ทำให้ราคาแพงถึงกก.ละ 1.5 หมื่นบาท ณะรัฐอนุญาตให้ประชาชนปลูกบ้านละ 3 ต้น และ ส่งช่อดอกให้รพ.สต.ใช้ทำยาต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา คณะที่ปรึกษา รมว.สธ. ระบุ การบริโภคใบกัญชาซึ่งมีปริมาณ THC ในระดับต่ำ ไม่ทำให้เกิดอาการทางจิตได้ เพราะ การศึกษาวิจัยในปัจจุบันพบว่าอาการทางจิตสัมพันธ์กับรหัสทางพันธุกรรม จึงอยากสนับสนุนให้มีการนำส่วนอื่นของกัญชาที่ไม่ใช่ช่อดอกมาใช้ในวิถี ชีวิตประจำวันและใช้ในการประกอบอาหาร

**บทความ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-กัญชาและกัญชง มีความแตกต่างทั้งลักษณะทางกายภาพและสารสกัดที่ได้ โดยกัญชาจะมี THC ที่ทำให้เมาหรือเคลิบเคลิ้มสูง ส่วนกัญชงมี CBD ที่มี คุณสมบัติทางการแพทย์หลากหลาย และนิยมนำมาใช้ในเครื่องสำอาง สกินแคร์ต่าง ๆ นอกจากนี้ กัญชงยังมีเส้นใยยาว มีความละเอียดใกล้เคียงกับลินิน มีความเหนียวทนทาน และมีความเงางาม จึงนิยมใช้ผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-หลังจาก ครม. ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง เพื่อผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ประเทศไทย มีผู้ประกอบการสนใจลงทุนจำนวนมาก ที่มีการเปิดตัวไปแล้ว อาทิ คารา

## ประเด็นข่าว

บวกรูปผู้ผลิตเครื่องดื่ม, ยาสีฟันเดนทิสต์, อาร์เอสกรู๊ปผลิตสกินแคร์และอาหารเสริม, ปมน้ำมัน PT ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, R&B Food Supply วัตถุประสงค์ปรุงแต่งอาหาร และ DOD Biotech ผู้ผลิตอาหารเสริม ล่าสุด บ.ศรีตรัง อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตปลูกกัญชากับ ออย. ในเดือนมี.ค.นี้

ด้าน นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีฯ ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร ทารื้อกับ ออย. เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมปลูกพืชกัญชงและกัญชาให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 2564 โดยครอบคลุม 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1.การนำเข้าและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ 2.การขออนุญาตปลูก 3.การทดสอบคุณภาพ 4.การซื้อขายกัญชาและกัญชง

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมฯ ได้เร่งงานวิจัยพันธุ์พื้นเมือง โดยจะทำ MOU กับม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ขณะนี้ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 1 พันธุ์ คือ กัญชาพันธุ์อิสระ 01 เมื่อต้นเดือน ก.พ. 2564 และได้ร่วมกับ สธ. ในโครงการปลูกกัญชา 6 ต้น "โนนมาลัยโมเดล" ที่บ้านโคกนาค ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ให้คำปรึกษาการขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำกิ่ง การปลูก การดูแลรักษา เพื่อให้เป็นต้นแบบปลูกกัญชาในระดับครัวเรือน และพร้อมสนับสนุนหาก สธ.จะขยายการค้าเป็นการไปทั่วประเทศ

**ฝุ่น PM 2.5**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, สยามรัฐ,) เว็บไซต์ (ผจก., บ้านเมือง, สยามรัฐ, สวท., thailandplus)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. รับมอบเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซ็นเซอร์ จำนวน 500 เครื่อง จาก ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด ก.การอุดมศึกษา เพื่อมอบให้กรมอนามัย รพ.สต. โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ และกล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละอองเป็นปัญหาระดับชาติ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อระบบสาธารณสุขในการนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเฝ้าระวัง เตือนภัยสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ผลสำรวจอนามัยพล ผลกระทบต่อสุขภาพโดยการประเมินอาการตนเองของประชาชนพบว่า ร้อยละของผู้ที่มีอาการมีแนวโน้มลดลง อาการที่พบมากที่สุด ได้แก่ มีน้ำมูก แสบจมูก และระคายเคืองตา พบในวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุมากที่สุด ประชาชนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 เพิ่มขึ้น มีการป้องกันตนเองลดลง มีการตรวจเช็คค่าฝุ่นเพียงร้อยละ 32.1 งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง ร้อยละ 36.9 ลดระยะเวลาออกนอกอาคาร ร้อยละ 51.8 แต่สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ร้อยละ 82.6 ขอให้ประชาชนควรติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศทางเว็บไซต์และแอปฯ Air4thai ของกรมควบคุมมลพิษ หรือ เพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5

**ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกม.**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, สวท.) ทีวีทุกช่อง

-ภญ. สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. และตำรวจ บข.ก. -บก.ปคบ. ร่วมกันแถลงผลการจับกุมโรงงานลักลอบผลิตผงชูรส น้ำยาล้างจาน และสบู่ สวมยี่ห้อดัง ยานาลูกกกา โดย ออย.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน จึงประสานเจ้าหน้าที่ บก.ปคบ.เข้าตรวจค้น เบื้องต้น แจ้งข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ.อาหารฯ ฐานผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตและปลอม, ตามพ.ร.บ.วัตถุอันตรายฯ และตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอางฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเชิญผู้เสียหายมาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อไป

**โรคระเพาะอาหารเรื้อรัง**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, nationtv, newtv, thailandplus)

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย กลุ่มวัยทำงานมักเสี่ยงเป็นโรคระเพาะมากกว่ากลุ่มอื่น จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ มีความเครียด ความกังวล รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ดื่มน้ำเย็น สุกดิบหรือรับประทานยาแก้ปวด Aspirin ยาลดการอักเสบเป็นประจำ รวมทั้งการติดเชื้อ H. Pylori ที่อาศัยอยู่ในกระเพาะอาหาร อาการที่พบคือ ปวดแสบ ปวดตื้อ จุกเสียดหรือจุกแน่นได้ลิ้นปี่ อาหารไม่ย่อย ลมในท้องเยอะ เกิดก่อน – หลังรับประทานอาหาร หรือ คลื่นไส้ อาเจียน และอึดง่าย ป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงความเครียด วิตกกังวล หากอาการไม่ดีขึ้นหรือปวดท้องรุนแรง น้ำหนักลด อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระสีดํา ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

**คลินิกดูดไขมันเสียชีวิต**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, mcot)

-รศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงกรณี นางศรัณย์ภัทร์ กาญจนสุวรรณ อายุ 54 ปี เข้ารับบริการดูดไขมันแล้วเสียชีวิต ว่า ประเด็นมาตรฐานสถานพยาบาล แพทย์เปิดให้บริการนอกเวลาที่ขออนุญาตจะผิดพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ สบส. เป็นผู้พิจารณา ส่วนแพทยสภาจะดูแลหาข้อเท็จจริงในสิ่งที่แพทย์กระทำว่าคนไข้เสียชีวิตจากการผ่าตัด จากการดมยาสลบ หรือยาระงับความรู้สึก โดยจะดูว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยหรือไม่ ส่วนการให้ยาระงับความรู้สึก จะดูว่าให้ยาถูกต้องหรือไม่ มีปัญหาอาการแทรกซ้อนจากการให้ยาหรือไม่ ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นต้องรอผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการจากนิติเวช โดยกรณีนี้ได้รับเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของแพทยสภาแล้ว และรอข้อมูลข้อเท็จจริงของเจ้าพนักงานตำรวจอีกครั้ง

**ผู้ป่วยจิตเวชกินยาลดความอ้วนคลุ้มคลั่ง**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv

-น.ส.สุชาดา (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี มีอาการป่วยทางจิตเวช กำลังรักษาแต่ขาดยา ไปซื้อยาลดความอ้วนทางโซเชียลมีเดียมารับประทานจนทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่ง ตร.ต้องควบคุมตัวนำส่งรพ.ชลบุรีทำการรักษาต่อไป

### พฤติกรรมการบริโภคเค็ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

-รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวถึงงานวิจัย Estimated dietary sodium intake in Thailand: A nation-wide population survey with 24-hour urine collections ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายลดบริโภคเค็ม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี คณะสาธารณสุขในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ สสส. และ WHO เก็บข้อมูลการบริโภคโซเดียมในประชากรไทยทั่วประเทศกว่า 2,388 คน ด้วยวิธีการเก็บปัสสาวะ 24 ชม. นำมาวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมทางห้องปฏิบัติการ พบว่า คนไทยบริโภคโซเดียม (เกลือ) เฉลี่ย 3,636 มก./วัน หรือเท่ากับเกลือ 1.8 ช้อนชา ภาคใต้มากที่สุด รองลงมา ภาคกลาง, ภาคเหนือ, กทม. และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ จึงออกแบบ "ซ็อน ปรง ลด" สร้างกระแสจดจำให้คนไทยรู้ถึงปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมในแต่ละมื้อ โดยในวันที่ 11 มี.ค. เวลา 09.00-13.30 น. จะจัดกิจกรรมวันไตโลก ปี 2564 มีคำขวัญว่า "ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว"

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ | โทร 0 2590 1311-2 | โทร 0 2591 8612-3 | <http://pr.moph.go.th>  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph |  pr\_moph |  |  healthmoph |  moph channel